

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p>พระอาการประชวรในหลวง</p> <p>-เสนอข่าว สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 21 ระบุว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานพระอาการประชวรที่ประกาศให้ทราบ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ว่า อุดมภูมิพระปรอท (ไข้) ลดลง อัตราการหายใจลดลง ความเร็วลดลง พระอาการเหนื่อยลดน้อยลง อัตราพระชีพจรลดความเร็วลง ผลของการตรวจพระโลหิตด้วยวิธีพิเศษทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับรายงานมาบ้างแล้ว ยังไม่พบการอักเสบจากเชื้อโรค ผลจากการตรวจพระโลหิตด้านการชี้วัดการอักเสบติดตามพระอาการแสดงว่า ยังมีการอักเสบในพระวรกาย ส่วนการอักเสบที่พระข้อลดน้อยลง คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถปฏิบัติชิวะสองขนานทางหลอดพระโลหิตต่อไป กับถวายออกซิเจนร่วมกับการถวายกายภาพบำบัด และรอผลการตรวจด้วยวิธีพิเศษที่ยังไม่ได้รับ กับติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป</p>
บ้านเมือง แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์	<p>ปลดล็อกงบ สสส.</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และประธาน บอร์ด สสส กล่าวว่า ได้ลงนามแก้ไขข้อบังคับใหม่ สสส. 15 ฉบับแล้ว และสธ.จะส่งเรื่องไปนายกฯ เพื่อยกเลิกการควบคุมค่าใช้จ่ายต่อไป หลังจากนั้นการใช้จ่ายงบประมาณ สสส.จะกลับมาเป็นปกติ ไม่จำเป็นต้องให้ใครตรวจสอบการใช้งบ และในวันที่ 19 ก.พ.จะประชุมบอร์ด สสส.เพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ส่วนปัญหาการเรียกภาษีย้อนหลังกับมูลนิธิหรือองค์กรที่ได้รับงบประมาณจาก สสส. เป็นเรื่องที่สสส.จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเองในรายการนี้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการสสส. กล่าวถึงการอนุมัติงบประมาณต่างๆ ของสสส. ว่า ที่ผ่านมา คุตร.กำหนดว่าโครงการต่างๆ ที่มีงบเกิน 5 ล้านบาท ต้องผ่านการพิจารณาจากคุตร.ก่อน ซึ่งในส่วนของโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ คุตร.ได้ให้สธ.ช่วยพิจารณา จึงได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ โดยมีการพิจารณาและเสนอความเห็นไปแล้ว 3 ครั้ง ทั้งหมด 52 โครงการ</p>
สยามรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ บ้านเมือง	<p>อสม.ฆ่าตัวตาย เหตุจากเบิกงบ สสส.ไม่ได้</p> <p>-เสนอข่าว กรณี จ.ส.อ.ชาญชัย สกุลรักษ์ อายุ 54 ปี อสม.ชุมชนท่านคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ผูกคอตายด้วยความเครียด จากกรณีสสส.ไม่จ่ายเงินค่าโครงการ</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. ได้รับรายงานเบื้องต้นว่า อสม.รายดังกล่าวไม่ได้ทำโครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากสสส. ได้ให้ นพ.สสจ.ร้อยเอ็ดและหัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชน ลงเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับตำรวจแล้ว ด้านญาติผู้ตาย ขอให้สสส.ตรวจสอบว่ามีการเสนอชื่อร่วมกับคนอื่นหรือไม่ เพราะทราบว่าเป็นการทำโครงการร่วมกับอสม.หญิงคนหนึ่งชื่อตึก อาจได้รับอนุมัติแล้วแต่เป็นชื่อของ อสม.รายนั้น แต่ผู้ตายไม่ได้เงิน</p> <p>ทพ.สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า จากการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้รับทุนโครงการของ สสส. ไม่ปรากฏชื่อของ จ.ส.อ.ชาญชัยเป็นผู้รับทุน แต่เคยร่วมงานกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในปี 2555 ซึ่งปิดโครงการไปแล้ว แต่จะประสานติดตามกรณีนี้ให้ข้อเท็จจริงโดยเร็ว</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว รมว.สธ. แต่งตั้ง นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และให้ ศ.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ รวมถึง พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตนพันธุ์ อดีตประธานกรรมการการสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษา โดยมีกรรมการอื่นๆ ทั้งจาก สธ. โรงเรียนแพทย์ และหน่วยงานอื่นรวม 27 คน</p>
สยามรัฐ	<p>โรคชิก้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากที่ WHO จัดให้ไทยเป็นกลุ่มพื้นที่สีแดงโรค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ข่าวสด แนวหน้า</p> <p>ไทยรัฐ แนวหน้า</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>ติดเชื้อไวรัสซิกาในแผนที่ร่วมกับประเทศกลุ่มลาตินอเมริกา นั้น พบว่า แผนที่ดังกล่าวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี (ปี 50-59) ไม่ได้แสดงสถานการณ์ระบาดในปัจจุบัน ทั้งนี้ ไทยมีรายงานและเปิดเผยในวารสารวิชาการทั้งใน-ต่างประเทศที่แจ้งพบผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเดินทางเข้าไทย จึงเป็นไปได้ที่องค์การอนามัยโลกจะใส่ชื่อไทยว่าพบผู้ป่วยในแผนที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สธ. ได้ประสานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เพื่อยืนยันอีกครั้ง จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก อย่าเชื่อข่าวลือและติดตามข่าวจาก ก.สาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ห่วงการแพร่ระบาดของไข้ซิกาในประเทศบราซิลจะเกิดปัญหากับคณะนักกีฬาไทย จึงได้ประสานไปยังปลัด สธ. เพื่อขอการสนับสนุนการบรรยายความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการระวังป้องกันการติดเชื้อไข้เหลืองและไข้ซิกา และมาตรการอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองให้กับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ รวมถึงสื่อมวลชน ในการไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ค.ศ. 2016 การแจกจ่ายยาทาป้องกันยุง และหารือเกี่ยวกับมาตรการดำเนินการ หากมีการติดเชื้อไข้เหลืองและไข้ซิกาในระหว่างการไปแข่งขัน โดยมอบหมายให้ นพ.วารินทร์ ดัณฑ์ศุภศิริ ประธานกรรมการฝ่ายแพทย์ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้ประสานการดำเนินงาน</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก เรียกร้องให้มีการระดมเงิน 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (1,960 ล้านบาท) เพื่อต่อสู้ไวรัสซิกา ด้านตริเน็ต แอนด์ โดเบโก ยืนยันว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิการายแรก เป็นสตรีวัย 61 ปี</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขบราซิลเผยตัวเลขผู้ป่วยโรคซิการะยะเล็กรวมเพิ่มขึ้นเป็น 508 ราย ขณะที่อีก 3,935 ราย อยู่ในข่ายต้องสงสัย รอกการวินิจฉัยยืนยัน โดยผลวิจัยล่าสุดตรวจพบเชื้อไวรัสในน้ำคร่ำของหญิงตั้งครรภ์ 2 ราย ที่ติดเชื้อซิกาและตัวอ่อนในครรภ์มีภาวะศีรษะเล็ก ขณะที่การตรวจหาเชื้อในตัวอย่างปัสสาวะและเลือดมีผลเป็นลบ ทำให้ระบุได้ว่า เชื้อไวรัสสามารถทะลุผ่านรกได้ แต่ยังไม่ยืนยันถึงความเชื่อมโยงระหว่างไวรัสและโรคศีรษะเล็ก</p>
<p>เนชั่นสุดสัปดาห์</p> <p>คอลัมน์สุขสาธารณะ</p>	<p>การประเมินผลกระทบต่อด้านสุขภาพ (HIA)</p> <p>-กล่าวว่า ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กำลังอยู่ระหว่างทบทวนและจัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบต่อด้านสุขภาพฯ ฉบับที่ 2 เพื่อลดช่องว่างและปรับปรุงหลักเกณฑ์ฉบับที่ 1 ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น</p>
<p>มติชนสุดสัปดาห์</p>	<p>งบประมาณอาเซียน 2559</p> <p>-กล่าวถึง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีงบประมาณรวมกัน 6,536.66 ล้านบาท โดย ก.คมนาคม เป็นอันดับ 1 ได้รับงบประมาณ 1,247.82 ล้านบาท ก.ศึกษาธิการ 1,070 ล้านบาท ก.แรงงาน 771.02 ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุข 573.87 ล้านบาท ก.การคลัง 427.78 ล้านบาท สำนักนายกรัฐมนตรี(ไม่สังกัดกระทรวง) 397.18 ล้านบาท และสำนักนายกรัฐมนตรี 364.31 ล้านบาท</p> <p>ส่วน ก.การท่องเที่ยวและกีฬา ก.พาณิชย์ ก.อุตสาหกรรม ที่เคยได้รับงบฯ อาเซียนมากกว่า 300 ล้านบาทใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา ในปี 2559 ได้รับเพียงกระทรวงละ 170-180 ล้านบาทเท่านั้น</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ผลกระทบ TPP</p> <p>-เสนอข่าว ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พคค.) มอบหมายให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาผลกระทบ TPP ที่มี นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รว.พาณิชย์ เป็นประธานนั้น กำหนดประชุมนัดแรกในวันที่ 7 มี.ค.นี้ สำระสำคัญคือ การนำผลศึกษาจากทุกภาคส่วน ทั้งของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ของภาคเอกชนจากคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน (กกร.) มาพิจารณาเพื่อประเมินผลดีผลเสีย รวมถึงการหารือถึงแผนการเยียวยากรณีเกิดผลกระทบ เบื้องต้น จะมีกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาร่วมประชุมด้วย เนื่องจากประเด็นที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือ เรื่องสิทธิบัตรยา และเรื่องผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในประเทศ</p> <p>อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุได้ว่า ผลประชุมจะสามารถสรุปว่าไทยควรเข้าร่วม TPP หรือไม่ เนื่องจากต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้าน ก่อนนำข้อสรุปที่สมบูรณ์ต่อรัฐบาลให้พิจารณากำหนดทำต่อไป</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>ภาษีบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากกรณีกระทรวงการคลังปรับขึ้นภาษีบุหรี่ที่ขายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ส่งผลต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเฉพาะนักสูบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หน้าใหม่ และนักสื่อบลูมัลติมีเดียในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับมาตรการเพื่อรองรับการขึ้นภาษีบุหรี่ โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขในการจัดบริการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่กว่า 500 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าโทรศัพท์ ของศูนย์ ศบช. หรือ Quitline 1600 และกรมควบคุมโรคดำเนินการร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ สพฐ. ผลักดันให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100% ภายในปี พ.ศ. 2561</p>
<p>ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน คมชัดลึก เดลินิวส์</p>	<p>คัลยกรรมเฟซออฟ</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีสมาคมคัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย แจ้งความเอาผิดแก่ผู้ที่โฆษณาเกินจริงเรื่อง คัลยกรรมใบหน้า และลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผ่าตัดคัลยกรรม นายสุรัชย์ สมบัติเจริญ นั้น</p> <p>นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการ ศคช. ได้ส่งหนังสือไปยัง ดร.เซบิง เจ้าของโครงการ ให้ยุติการเผยแพร่ข้อความ โฆษณาทั้งหมด พร้อมเชิญมาให้ข้อมูลในวันที่ 24 ก.พ.นี้ หากไม่มาจะมีความผิดตามกฎหมาย</p> <p>นพ.สมศักดิ์ โล่เลขา นายกแพทยสภา เตรียมเรียก นพ.กมล พันธุ์ศรีทุม คัลยกรรมตกแต่ง ผู้ทำการผ่าตัด ใบหน้าให้นายสุรัชย์ สมบัติเจริญ มาให้ข้อมูลว่ามีกรกระทำที่ผิดจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเวชกรรม ในเรื่องที่มีการห้ามโฆษณาหรือไม่</p> <p>ด้าน นพ.ชลทิศ สินรัชตานันท์ นายกสมาคมคัลยกรรมตกแต่งฯ อยากให้แพทยสภาและ ศคช.ร่วมกันจัดระเบียบ สังคมโซเชียลมีเดียให้ชัดเจน ให้อยู่ในกรอบจริยธรรม และมีหน่วยงานติดตามบุคคลที่เขียนข้อความอวดอ้าง ออกกฎหมายมาจัดการ</p>
<p>คมชัดลึก ไทยโพสต์</p>	<p>ขอความช่วยเหลือบุตรกำพร้าของแพทย์สังกัด สธ.</p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊กของ พล.อ.ต. นพ.อิทธิพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา ได้โพสต์ภาพจดหมาย ราชการของสจ.ปราจีนบุรี เรื่อง "ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว นพ.กฤษฎา วงศ์ดีเลิศ" ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมกับโพสต์ข้อความเล่าถึงเหตุการณ์ของครอบครัว นพ.กฤษฎา วงศ์ดีเลิศ อดีตแพทย์ รพ. กบินทร์บุรี ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด เหลือแต่แม่วัยเกือบ 80 ปี และลูกสาวซึ่งมีอาการลมชัก และไม่ได้เรียนหนังสือเพราะไม่มีเงิน พร้อมเผยแพร่เรียงความเรื่อง "ชีวิตของลูกกำพร้า" ซึ่งเขียนโดย ด.ญ. อารดา วงศ์ ดีเลิศ นักเรียนชั้น ม.1/1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพานิชย์) ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ลูกสาวคนเดียวของนพ.กฤษฎา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความของโรงเรียนเมื่อปี 2555 ด้วย โดยระบุว่า จะนำเรื่องนี้ปรึกษากรรมการแพทยสภาต่อไป ขอส่งให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อนๆ พี่น้องในกระทรวงสาธารณสุข และสถาบัน ที่จับมา พิจารณาช่วยเหลือลูกหมอกำพร้าท่านนี้ด้วยตามสมควรด้วย และอาจต้องมีมาตรการต่อไปในอนาคต สำหรับ กรณีเหตุการณ์เช่นนี้</p> <p>ด้าน นพ.โชคชัย สาครพานิช นพ.สจ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า ได้ออกหนังสือเวียนถึง นพ.สจ.และผอ.รพ. เขต สุขภาพที่ 6 เพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนพ.กฤษฎา ซึ่งเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ผ่าน นพ.โชคชัย มานะดี ผอ.รพ.กบินทร์บุรี และนพ.พงศธร สร้อยศิริ ผอ.รพ.ประจันตคาม โดยการนำเงินในบัญชีมา ช่วยเหลือ น.ส.อารดา จะอยู่ในรูปของคณะกรรมการกองทุน ซึ่งมี นพ.โชคชัย และ นพ.พงศธร ร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งมีมติให้จ่ายเงินสัปดาห์ละ 1,600 บาท และค่าเช่าบ้านเดือนละ 1,000 บาท รวมทั้งค่าเล่าเรียนจนจบปริญญาตรี ส่วนการรักษาโรคลมชักของน.ส.อารดา อยู่ในความดูแลของ รพ.กบินทร์บุรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย</p> <p>ผู้มีจิตศรัทธาสสามารถให้ความช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประจันตคาม ชื่อบัญชีกองทุนสวัสดิการ เพื่อ น.ส.อารดา วงศ์ดีเลิศ เลขที่บัญชี 020067477915</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ทันตแพทย์หนีทุน</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ธรรณิทธิ์ จรัสจรวงเกียรติ นายกทันตแพทยสภา กล่าวถึงกรณี ทพ.ญ.ดลฤดี จำลองราษฎร์ หนี การขอใช้ทุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า เป็นการทำให้ทันตแพทยสภาเสียชื่อเสียง สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาได้ ทหารีร่วมกับทนายความเพื่อร่างหนังสือเชิญผู้เสียหายทั้ง 4 ราย มาให้ถ้อยคำกับทันตแพทยสภา คาดว่าจะใช้เวลา ประมาณ 1 เดือน</p> <p>-ด้าน ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กล่าวว่า มม.ได้ส่งเอกสาร ข้อมูล หลักฐาน ต่างๆ ไปยังคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ฮาร์วาร์ด แล้ว และกำลังรอผล ขอยืนยันว่าไม่ได้นิ่งเฉยต่อเรื่องนี้ ส่วน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	การจะฟ้องศาลสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ต้องพิจารณาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หาก สกอ. ยืนยันจะฟ้องร้องต่อศาลสหรัฐอเมริกา มม. ก็พร้อมยื่นเรื่องฟ้องร้องด้วย
เดลินิวส์	<p>สปสช.เผยฐานข้อมูลช่วยลดบ</p> <p>-เสนอข่าว ญญ.เนตรนภิส สุขนวนิช รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ตามที่ ครม.มีมติให้สปสช.เป็นหน่วยงานกลางบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล ของประชาชน และให้หน่วยงานรัฐทุกแห่งจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลของหน่วยงาน รวมถึงผู้ใช้สิทธิร่วม ส่งให้แก่สปสช.เพื่อรวบรวมข้อมูลบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และมีฐานข้อมูลกลางที่ถูกต้องครบถ้วน ขณะนี้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานแล้ว คาดว่าจะเสร็จภายใน พ.ย.59</p>
สยามรัฐ	<p>โพลความเชื่อมั่น อย.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. เผยว่า ได้ทำโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อ อย. ประจำปีงบประมาณ 58 โดยสำรวจความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อผลิตภัณฑ์ ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ อย. ความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ อย. ความเชื่อมั่นต่อองค์กร สื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของอย. พบว่ามีคะแนนระดับความเชื่อมั่นเฉลี่ย 8.36 คิดเป็นร้อยละ 98.2</p>
เดลินิวส์	<p>อย.ควอลิตี้ อวอร์ด 59</p> <p>-เสนอข่าว อย.จัดพิธีมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2559 แก่สถานประกอบการ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่โดดเด่นด้านกระบวนการผลิตและจริยธรรม จากทั่วประเทศ รวม 51 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการที่ตั้งใจทำดี ดำเนินงานปลอดภัยและประโยชน์ของผู้บริโภค โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ</p>
แนวหน้า	<p>อาการปวดหลัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อาการปวดหลังสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ปกติอาการปวดเมื่อยบริเวณแผ่นหลังจะหายได้เองใน 1 อาทิตย์ แต่ควรรวดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดอาการปวด หากมีอาการปวดหลังติดต่อกันมากกว่า 1 อาทิตย์ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง</p>
ไทยโพสต์	<p>ครีมสารสกัดจากองุ่น</p> <p>-เสนอบทความ ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนา ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาฯ เผยถึงผลงานวิจัยเรื่อง “สารเรสเวอราทรอล” จากองุ่น เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการผลิตครีมต้านความชรา พบว่า องุ่นมีสารหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสารเรสเวอราทรอลซึ่งมีฤทธิ์ต่อยีนต้านความชรา SIRT 1 และยังป้องกันการถูกทำลายของเซลล์ผิวหนังจากความเครียดออกซิเดชัน ที่กระตุ้นโดยรังสีอัลตราไวโอเล็ตเอและบี ซึ่งงานวิจัยได้รับความร่วมมือจาก Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ประเทศมาเลเซีย และได้รับรางวัล Gold award ในการประชุมวิชาการ International Engineering Invention & Innovation Exhibition (i-ENVEX) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประเทศมาเลเซีย</p>
เนชั่นสุดสัปดาห์	<p>โครงการดูแลสุขภาพ</p> <p>-เสนอภาพข่าว สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ร่วมถ่ายภาพกับ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในงานเปิดตัวโครงการพัฒนาดูแลสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรทั่วไทย ของขวัญจากกรมการแพทย์ในโอกาส ปีใหม่ 2559 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร</p>
เดลินิวส์	<p>จับหนุ่มคลังยา รพ.ดง กระทำอนาจารเด็ก</p> <p>-เสนอข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บุปผาราม ร่วมกันจับกุม นายชนาบดินทร์ หรือจา นิกุลกาญจน์ อายุ 23 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ข้อหาพาเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี กระทำอนาจารและกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ก่อนขยายผลจากผลการสอบสวนพบว่า นายชนาบดินทร์เป็นพนักงานคลังยาที่ รพ.ชื่อดังแห่งหนึ่ง ย่านสาทร</p>
แนวหน้า	<p>แนะปรับทัศนคติผู้ใหญ่ต่อวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว ปิง-เกรียงไกร วชิรธรรมพร นักเขียนบทและผู้กำกับซีรีส์ซีรีส์ฮอโรโมน วัยว้าวุ่น ร่วมเสวนา ในงานแถลง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ข่าวยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ พ.ศ.2558-2562 "Public-Private Partnership เพื่อรักปลอดภัย" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand) และ สสส. โดยกล่าวว่า การพกถุงยางอนามัย คือการปรับทัศนคติใหม่เรื่องเพศ สิ่งที่จะปรับเปลี่ยนให้ได้มากที่สุดคือ ทัศนคติโดยรวมของสังคม ต้องมองว่าเรากำลังทำอะไรทำให้เด็ก ๆ ไม่กล้าพูดในสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่หรือไม่
ข่าวสด	<p>ปัญหาการทำร้ายเด็กในญี่ปุ่น</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจญี่ปุ่นได้จับกุม นางยูโกะ โอกะตะ และนายทาเคชิ เอกามิ ซึ่งบังคับให้ลูกสาววัยรุ่นกินปลาทองมากกว่า 30 ตัว โดยแทงชักฟอกใส่ตู้ปลาเพื่อฆ่าปลาทอง ก่อนบังคับให้ลูกสาวกินทีละตัว เพื่อเป็นการลงโทษ และรายงานระบุว่า มีการทำร้ายเด็กเพิ่มขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลจากศูนย์ปกป้องเด็ก กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่น ระบุว่า ปี 2558 มีคดีการทำร้ายเด็กมากถึง 89,000 คดี นอกจากนี้ ปัญหาการทำร้ายผู้สูงอายุยังเพิ่มสูงขึ้นด้วย</p>

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>